



ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(คณะกรรมการกลั่นกรองฯ) ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะดำเนินการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองเพื่อพิจารณา
ผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

บัญชีรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการพิจารณากลับกรองข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (โดยวิธีสัมภาษณ์) (แนบท้ายประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณากลับกรองข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวบุบผา คุณาโท	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒	นางสาวชัชวราภรณ์ เพชรรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓	นางสาวกรกช ภูไพบูลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๔	นางภัชราพร ผาสุกวนิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๕	นายอณวัชร ชำนาญโชติ	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๖	นางสาวจรรุวรรณ พิมสุวรรณค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๗	นายวัชระ พจี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๘	นางกานดา เพชรไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๙	นางนฤมล พรอมโฮลด์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ เรียงลำดับรายชื่อตามลำดับการยื่นเอกสารสมัครเข้ารับการพิจารณากลับกรองฯ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการพิจารณากลับกรองข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ให้ผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เข้ารับการประเมินโดยการพิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ตามวัน และเวลาที่กำหนด ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น ๖ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	เวลา	หมายเหตุ
๑ - ๕	๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.	ช่วงที่ ๑
๖ - ๙	๑๑.๔๕ น. - ๑๒.๓๐ น.	ช่วงที่ ๒



ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อตามประกาศผู้ใด ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ได้มีการแจ้งต่อประธานกรรมการกฤษฎีกาฯ ถึงเหตุผลความจำเป็น ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณากฤษฎีกาฯ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้มีรายชื่อฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการกฤษฎีกาฯ รายนั้นเป็นผู้ไม่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อ และการพิจารณาให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ พิจารณาได้ตามความเหมาะสม

อนึ่ง ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ลงทะเบียนและรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. - ๑๐.๑๕ น. (ช่วงที่ ๑) และเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. (ช่วงที่ ๒) โดยเรียงลำดับรายชื่อตามลำดับการยื่นเอกสารสมัครเข้ารับการพิจารณากฤษฎีกาฯ ตามข้อ ๑

ahm